



THỊ TRẤN ĐIỂM ĐIỂN

Hướng đến xây dựng đô thị ven biển văn minh, hiện đại

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, một năm qua, Đảng ủy thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống với mục tiêu xây dựng thị trấn trở thành đô thị ven biển văn minh, hiện đại xứng tầm trong Khu kinh tế Thái Bình.



Thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

Ông Nguyễn Như Quang, Bí thư Đảng ủy thị trấn Diêm Điền cho biết: Ngày 27/3/2020, thị trấn Diêm Điền được công bố thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Thụy Lương và Thụy Hà vào thị trấn. Sau sáp nhập, Diêm Điền trở thành thị trấn có quy mô lớn nhất tỉnh với diện tích 12,82km², dân số 22.170 người, có 27 chi bộ với 1.169 đảng viên. Trong bối cảnh vừa phải tổ chức sáp nhập đơn vị hành chính vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thị trấn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mục tiêu Đảng bộ thị trấn xác định trong giai đoạn 2020 - 2025 là: Tăng cường đoàn kết thống nhất, dân chủ kỷ cương, nâng động sáng tạo, khai thác tiềm năng lợi thế, huy động mọi nguồn lực xây dựng thị trấn Diêm Điền trở thành đô thị ven biển, vùng kinh tế động lực của Khu kinh tế Thái Bình phát triển bền vững, giàu mạnh, văn minh.

Thực hiện mục tiêu trên, cùng với tập trung quản trị, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Đảng ủy đã xây dựng chương trình hành động, UBND thị trấn cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình, đề

Thị trấn Diêm Điền đạt được kết quả trên các lĩnh vực là do có sự đoàn kết, thống nhất rất cao của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Theo quy định, thị trấn Diêm Điền không nằm trong diện sáp nhập với xã Thụy Hà và xã Thụy Lương song để phát triển một đô thị ven biển văn minh, hiện đại xứng tầm trong Khu kinh tế Thái Bình, huyện Thái Thụy đã quyết định thực hiện và kết quả đã nhận được sự đồng thuận rất cao của nhân dân và đây thực sự là hướng đi đúng. Trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn trên địa bàn vừa qua dù phải di chuyển một số ngôi mộ nhưng bà con đồng tình, ủng hộ.

(Đổng chí Vũ Thanh Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy)

án thực hiện cụ thể. Các chủ trương, nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và sắp xếp cán bộ đội dư sau sáp nhập được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định, tạo sự đồng thuận cao. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên lắng nghe ý kiến từ cơ sở, tổ chức đối thoại với nhân dân, do đó những bức xúc của nhân dân được giải quyết ngay tại cơ sở. Các đồng chí cấp ủy viên chủ động về từng tổ dân phố "hướng dẫn, làm cùng, chịu trách nhiệm ở địa bàn". Cán bộ, đảng viên để cao trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, thị trấn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành các công việc.

Để phát huy lợi thế của một đô thị có diện tích và quy mô lớn nằm trong Khu kinh tế Thái Bình, Đảng ủy thị trấn Diêm Điền chọn các khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho công dân, tổ chức; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động thực hiện việc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Đến nay, thị trấn đã hoàn thành 98% thi công dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái và phân diện tích đất nông nghiệp phục vụ thị trấn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thực hiện dự án ứng phó với biến

đổi khí hậu, nước biển dâng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; chú trọng quy hoạch, chỉnh trang đô thị và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Năm 2020, kinh tế của thị trấn Diêm Điền tăng 6,25% so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông nghiệp, thủy sản chiếm 10,59%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 45,62%, thương mại, dịch vụ chiếm 43,79%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,7 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,73%.

Ông Vũ Văn Chiến, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 4 cho biết: Việc sáp nhập đơn vị hành chính và phát triển Khu kinh tế Thái Bình đang tạo ra thời cơ và vận hội mới chưa từng có cho thị trấn Diêm Điền. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn rất phấn khởi, mong mỏi các dự án sớm được triển khai thực hiện để tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội cho thị trấn. Chung niềm vui như ông Chiến, ông Nguyễn Văn Vương, tổ trưởng tổ dân phố Mai Diêm chia sẻ: Khi bắt đầu thực hiện sáp nhập, bà con xã Thụy Hà (trước đây) còn băn khoăn; nhưng giờ đây, thấy thị trấn Diêm Điền "thay da đổi thịt" từng ngày, nhất là khi khu công nghiệp Liên Hà Thái được triển khai, ai cũng phấn khởi. Tôi tin chắc rằng với lợi thế ven biển, lại được hưởng lợi từ các dự án trong Khu kinh tế Thái Bình cùng với nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ và nhân dân, thị trấn Diêm Điền sẽ sớm trở thành đô thị loại IV.

Ông Nguyễn Như Quang cho biết thêm: Thời gian tới, thị trấn sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thái Thụy lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong đó chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, đó là: "Tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh". Năm 2021 cũng là năm "Chỉnh trang, phát triển đô thị" đối với thị trấn Diêm Điền. Cùng với đó, thị trấn phối hợp với các ngành chức năng tập trung hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Diêm Điền và vùng phụ cận đến năm 2030, tạo sự kết nối đồng bộ với quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình và các quy hoạch trong vùng, tạo động lực phát triển đô thị. Những ngày này, cả hệ thống chính trị đang tập trung tuyên truyền, vận động sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái, tuyến đường bộ ven biển, các dự án phát triển nhà ở thương mại Nguyễn Đức Cảnh, ODT 8B Thụy Lương, ODT14, ODT15; đồng thời, thực hiện đề án đặt tên đường, tên phố; lắp đặt hệ thống chiếu sáng, chỉnh trang đô thị, tạo tiền đề quan trọng xây dựng thị trấn Diêm Điền phát triển nhanh, hiện đại.

MẠNH CƯỜNG

TIỀN HẢI

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường 221A

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A là dự án trọng điểm của tỉnh. Đó không chỉ là tuyến đường kết nối giao thông mà còn là con đường cứu hộ, cứu nạn, thúc đẩy kinh tế, du lịch, là cơ hội phát triển của các xã khu Nam huyện Tiên Hải. Vì vậy, huyện Tiên Hải đang tập trung phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A có chiều dài 17,8km, từ ngã tư Trại Diêm đến khu du lịch cồn Vành. Tổng mức đầu tư của dự án gần 735 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, nhiều hạng mục công trình đã được triển khai thi công, tuy nhiên tiến độ còn chậm do khó khăn trong công tác GPMB. Hiện toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trên tuyến đường 221A đã hoàn thành GPMB. Đối với đất ở, việc GPMB còn gặp nhiều vướng mắc trong xác minh nguồn gốc đất, trích lục thu hồi đất trên nền bản đồ VLPAP có nhiều diện tích không trùng khớp với thực tế; một số địa phương cho thuê đất, người dân đã xây dựng nhà kiên cố, ở nhiều thế hệ, việc thu hồi, đền bù khó khăn. Việc phân định trong thu hồi nhà, công trình một phần hay toàn phần cũng đang rất vướng mắc.

Tuyến đường 221A đi qua địa bàn xã Tây Tiến dài 1,7km, có 167 hộ có đất, tài sản bị thu hồi. Ông Trần Việt Hùng, Chủ

tịch UBND xã cho biết: Xác định đây là dự án quan trọng nên cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc trong công tác GPMB. Sau khi được tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, lợi ích của dự án cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của người dân có đất bị thu hồi, cơ bản các gia đình nằm dọc tuyến đường đều ủng hộ; tuy nhiên, một số hộ chưa đồng tình. Trên cơ sở tổng hợp những hộ còn khúc mắc, Đảng ủy, UBND xã, các đoàn thể, các thôn tập trung các phương án đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động, những gì chưa hiểu sẽ giải thích, thuyết phục để người dân nhận thức đúng và ủng hộ. Đến nay đã GPMB được 0,9km của 72 hộ gia đình, cá nhân; còn 95 hộ với chiều dài 0,8km chưa được GPMB chủ yếu là đất ở, trong đó 21 hộ vướng mắc về xác định nguồn gốc đất, do nhà nước giao đất nhiều thời kỳ khác nhau, trong đó có cả đất chưa ông để lại. Thời gian tới, địa phương chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện tập trung thu thập tài liệu liên quan đến nguồn gốc đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các loại hồ sơ khác có liên quan để lập phương án GPMB.

Ông Nguyễn Văn Phiêm, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hưng cho biết: Đối với xã Nam Hưng, khó khăn lớn nhất trong công tác GPMB tuyến đường 221A là xác định nguồn gốc đất của các hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là khu vực thôn Lộc Linh, trước đây là nông trường. Toàn bộ diện tích nhà xây dựng trên đất ao. Để giải quyết khó khăn này, chúng tôi đề nghị tỉnh tạo

điều kiện thuận lợi nhất về tài sản trên đất khi bị thu hồi để tạo sự đồng thuận của người dân trong GPMB. Tại thôn Lộc Trung, mặc dù vẫn chưa có phương án đền bù, GPMB đối với đất ở, chưa được nhận tiền đền bù nhưng cấp ủy, chính quyền từ xã tới thôn đã tập trung tuyên truyền, vận động, các gia đình trong thôn rất đồng thuận tạo điều kiện cho đơn vị thi công để tuyến đường sớm hoàn thành. Ông Trần Ngọc Tiu, trưởng thôn Lộc Trung chia sẻ: Sau khi được tuyên truyền, vận động về lợi ích từ tuyến đường đối với sự phát triển của địa phương, bà con trong thôn nơi tuyến đường đi qua rất đồng thuận và phấn khởi. Dù chưa nhận được tiền đền bù, hỗ trợ GPMB nhưng nhân dân tự giác tháo dỡ các công trình trước đây đã xây dựng, trong đó có một phần xây lấn chiếm đất hành lang. Ông Nguyễn Thế Hùng, chỉ huy trưởng công trình đường 221A cho biết: Tại địa phận xã Nam Hưng, mặc dù chưa được nhận tiền đền bù nhưng được sự tuyên truyền, vận động của địa phương nên bà con đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chúng tôi mong muốn sớm có phương án đi đôi các công trình hạ tầng, nhất là đường điện, nước để triển khai thi công bảo đảm tiến độ.

Với sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương, đơn vị thi công, nhất là sự đồng thuận của người dân, hy vọng dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A sẽ sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

TRẦN MINH



Người dân thôn Lộc Trung, xã Nam Hưng (Tiên Hải) chủ động bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đường 221A dù chưa được nhận tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài nhằm bảo đảm an sinh xã hội, những năm qua, huyện Đông Hưng đã triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo, qua đó giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thực đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Huyện Đông Hưng hiện có 38 xã, thị trấn, 229 thôn, tổ dân phố với gần 26 vạn dân. Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác giảm nghèo, huyện đã triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, của tỉnh; xây dựng và chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện kế hoạch của huyện về thực hiện chính sách giảm nghèo. Theo đó, huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu giảm nghèo với nhiều hình thức. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức tốt việc tuyên truyền về chế độ, chính sách giảm nghèo, gương điển hình thoát nghèo, vươn lên làm giàu, các mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao..., giúp hộ nghèo có thể vận dụng, làm theo. Vì vậy, nhận thức của hộ nghèo nói chung, nhận thức trong huyện nói riêng về chính sách của

ĐÔNG HƯNG Hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững



Được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, gia đình anh Từ Sa Ny đã vươn lên thoát nghèo.

Đảng, Nhà nước được nâng lên, nhiều hộ nghèo đã chủ động nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Gia đình anh Từ Sa Ny và chị Đông Thị Miên, thôn Tăng, xã Phú Châu là hộ nghèo của xã, cuộc sống rất khó khăn. Được

sự quan tâm của các tổ chức, đoàn thể thông qua các chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo vay vốn, cuộc sống của anh chị có

nhieu thay đổi. Chị Miên tâm sự: Chúng tôi là người dân tộc Khơme, bố mẹ mất sớm, chúng tôi lấy nhau nhưng không có vốn để phát triển kinh tế. Năm 2015, qua xét duyệt gia đình tôi thuộc hộ nghèo của xã, được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 30 triệu đồng để phát triển kinh tế. Từ số tiền đó, gia đình tôi mua sắm dụng cụ làm cơ khí, buôn bán nhỏ. Sau vài năm kinh tế ổn định, chúng tôi đã xây dựng nhà, cuộc sống khá hơn, gia đình tôi đã thoát nghèo.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, hàng năm, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã nhận thức được trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, tập trung điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời chỉ đạo các thôn, tổ dân phố trong quá trình rà soát phải chính xác, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai. Ông Vũ Thế Tuấn, cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Phú Châu cho biết: Hàng năm, khoảng tháng 9, tháng 10, địa phương tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo. Trước khi thực hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hội nghị,

mời các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ phụ nữ của thôn lên để thống nhất triển khai rà soát, xác định hộ nghèo sao cho chính xác. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo giảm nghèo của huyện đã phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện đều được hưởng các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Thống kê giai đoạn 2016 - 2020 toàn huyện có 559 hộ nghèo được vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ 17,7 tỷ đồng; 355 hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ trên 12 tỷ đồng; 594 hộ sinh, sinh viên được vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ 12,3 tỷ đồng; hỗ trợ miễn giảm học phí cho trên 4.570 lượt học sinh với tổng số tiền 844 triệu đồng; cấp miễn phí trên 51.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền gần 34 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng chục nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn làm nhà ở, hỗ trợ điện nước... Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện giảm dần qua từng năm. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của

huyện là 5,17%, hộ cận nghèo là 3,19%; năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo là 4,76%, hộ cận nghèo là 3,34%; đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%, hộ cận nghèo còn 2,59%.

Theo ông Bùi Bá Vường, Phó Chủ tịch UBND huyện, kết quả giảm nghèo bền vững của Đông Hưng có được là do các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở luôn kiên trì thực hiện mục tiêu đề ra, không chủ quan, nóng vội, không chạy theo thành tích, khơi dậy được ý chí vươn lên của chính bản thân người nghèo để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Chú trọng làm tốt công tác điều tra, nắm chắc đối tượng ngay từ cơ sở, để cao vai trò giám sát của nhân dân, nhất là ở cấp thôn, xã, từ việc xác nhận đối tượng thụ hưởng đến việc thực hiện các chính sách, thông qua đó ngăn ngừa tiêu cực, lợi dụng chính sách, đồng thời phát hiện những hạn chế, bất hợp lý để giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa cho mục tiêu giảm nghèo, tạo thành phong trào sâu rộng thu hút và động viên sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân hỗ trợ người nghèo.

NGUYỄN CƯỜNG